

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองยโสธรทุกคน ว่าเทศบาลเมืองยโสธรเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกฝังจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่



ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พณบดีและรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติประสงค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการรณรงค์ปฏิบัติ (Big Rock) กิจกรรมปฏิบัติที่ ๕ พัฒนาระบบราชการให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นี้

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติงานแบบการปฏิบัติไปอย่างจริงจัง สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลเมืองยโสธร จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยการแจกจ่ายมอบให้กันเอง ๆ กันแก่กันมีจำนวนไม่อาจชั่งกิโลได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประสงค์ในใจดี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธรได้ถือโอกาสรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยสุจริตของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพล นาคสุข)  
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร